

TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG ĐẠI HỌC CALGARY, CA-NA-ĐA

NGUYỄN THỊ LINH*

1. Khái quát chung về Trường

Trường Chính sách công Đại học Calgary, Ca-na-đa là ngôi trường được xây dựng dựa vào nhu cầu chính đáng của học viên về một cơ sở đào tạo chính quy về chính sách công (CSC). Trường được thành lập năm 2008 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Trường là cơ sở trực thuộc Đại học Calgary - Trường đại học công lập của thành phố Calgary ở phía Tây Ca-na-đa. Đây là một trong 15 cơ sở đại học nghiên cứu hàng đầu của đất nước với sứ mệnh là nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các chính sách đúng đắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành đất nước.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Trường đã cung cấp các chương trình nghiên cứu, đào tạo với cách tiếp cận mang tính thực tiễn và toàn cầu. Qua đó, nhằm thúc đẩy và nâng cao năng lực xây dựng CSC cho Chính phủ; tăng cường phổ biến chính sách đến với các cơ quan, tổ chức ở khu vực tư cũng như quảng bá lý luận và thực tiễn kinh nghiệm xây dựng CSC của Ca-na-đa tới các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Trường đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong sứ mệnh của mình thông qua việc cung cấp các chương trình đánh giá chiến lược linh hoạt (customized), các chương trình đào tạo thạc sỹ tiên tiến và các chương trình nghiên cứu thực nghiệm.

Đội ngũ giảng viên của Trường là những học giả có lý lịch học thuật xuất sắc và cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản trị kinh doanh cũng như các lĩnh vực phi lợi nhuận.

Các hoạt động nghiên cứu của Trường đề cao tính độc lập, tin cậy và dựa trên dữ liệu rõ ràng, do đó, đã thu hút được đội ngũ đông đảo các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia. Vì vậy, Trường được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông chính thống và các ấn phẩm học thuật ở Ca-na-đa. Mặt khác, Trường còn cung cấp các chương trình đào tạo định hướng thực hành tại Ca-na-đa và nước ngoài thông qua các Chương trình đào tạo thạc sỹ CSC; Chương trình quản trị, khai thác tài nguyên và Chương trình đào tạo năng lực điều hành.

Năm 2011, Trường đã ra mắt Chương trình thạc sỹ CSC (MPP). Không giống như các chương trình truyền thống mang nặng lý thuyết, Chương trình MPP được thiết kế giúp học viên nâng cao năng lực giải quyết đa dạng các vấn đề chính sách trong thực tiễn. Đây là một chương trình mang tính ứng dụng thực tế và chuyên sâu cao không giống bất kỳ chương trình đào tạo chính sách nào khác ở Ca-na-đa.

* *ThS, Học viện Cảnh sát nhân dân*



Quang cảnh buổi hội thảo tại Trường CSC - Đại học Calgary, Ca-na-đa.

Hiện nay, nhiều thế hệ học viên của Trường đã và đang đảm nhận các vị trí lãnh đạo cao cấp trong các khu vực tư nhân, khu vực công và khu vực phi lợi nhuận ở đất nước Ca-na-đa.

2. Các lĩnh vực hoạt động

Một là, thúc đẩy nghiên cứu chính sách chuyên sâu và mang tính thực tiễn cao.

Hai là, tổ chức các hội thảo khoa học về chuyên môn, nhằm chia sẻ kiến thức lý luận và thực tiễn về khoa học chính sách.

Ba là, bồi dưỡng năng lực cho các thế hệ lãnh đạo tương lai về hoạch định và thực thi chính sách của Ca-na-đa.

3. Các chương trình đào tạo

(1) Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành CSC.

Chương trình thạc sỹ MPP là chương trình tích hợp kéo dài một năm, trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu phục vụ nhu cầu làm việc ở các vị trí công việc có liên quan đến chính sách cả khu vực công và khu vực tư.

Chương trình đào tạo tập trung cung cấp những nguyên tắc cơ bản trong phát triển chính sách, phân tích và thực thi các

chính sách cũng như việc áp dụng trong thực tế. Đồng thời, trang bị cho người học các kỹ năng phân tích định lượng và định tính, kỹ năng giao tiếp, soạn thảo và ban hành văn bản cũng như khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả. Các khóa học tự chọn là cơ hội cho học viên tìm hiểu sâu về các chính sách, được trải nghiệm nền giáo dục đổi mới thực sự coi người học làm trung tâm, bảo đảm việc học tập của học viên luôn năng động, đa dạng.

(2) Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Phát triển năng lực bền vững.

Đây là chương trình thạc sỹ liên ngành cung cấp, đồng thời, các kiến thức chuyên môn về quản lý năng lượng và bảo vệ môi trường. Chương trình được thiết kế và đào tạo trên cơ sở hợp tác giữa Trường Quản trị Kinh doanh Haskayne, Trường Kỹ thuật Schulich và Khoa Luật trực thuộc hệ thống của Đại học Calgary. Chương trình này dành cho các đối tượng học viên có nhu cầu trang bị các kiến thức, kỹ năng toàn diện để làm các công việc liên quan đến quản lý hiệu quả các dự án về phát triển năng lượng

bền vững, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và tối đa hóa lợi ích kinh tế - xã hội cho cộng đồng.

Chương trình được thiết kế tích hợp nhiều nội dung liên ngành, đa dạng về kỹ thuật môi trường, luật quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý kinh doanh, quan hệ bản địa và khoa học môi trường...

Chương trình học có thời lượng 16 tháng theo hình thức tập trung, với 13 học phần học trực tiếp trên giảng đường và 3 học phần tổ chức dưới các dạng hội thảo để tăng cường trao đổi giữa các chuyên gia, giảng viên và học viên. Kết thúc khóa học, học viên thực hiện dự án nghiên cứu ứng dụng các kiến thức lý luận đã được học và kinh nghiệm thực tế đã được tích lũy để giải quyết các tình huống gắn liền với lĩnh vực công tác của mỗi học viên.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo đã được xác định, Trường thiết kế các chương trình đào tạo tương ứng nhằm giải quyết các vấn đề chính sách cụ thể có liên quan tới quản lý nhà nước cũng như quản trị kinh doanh.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Trường, bao gồm: chính sách xã hội và y tế, chính sách năng lượng và bảo vệ môi trường, chính sách kinh tế và tài chính, chính sách thương mại và hợp tác quốc tế.

Những năm gần đây, Trường tập trung vào nghiên cứu các chính sách về y tế, xã hội nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của người dân. Các nội dung nghiên cứu được tiến hành dựa trên phương pháp tiếp cận khách quan, khoa học với các dẫn chứng cụ thể. Qua đó, đánh giá khách quan được thực trạng các CSC hiện tại cũng như các phương án chính sách được đề xuất.

Riêng với lĩnh vực chính sách y tế, các nghiên cứu của Trường tập trung nghiên cứu các chương trình khảo sát về tổ chức, cơ

chế tài chính của hệ thống y tế, các sáng kiến nâng cao sức khỏe và phát triển dân số nhằm giảm gánh nặng cho gia đình người khuyết tật. Phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các Chương trình Chính sách Xã hội, Chương trình Chính sách Y tế cũng như đánh giá hiệu quả của các chính sách liên quan đến cải thiện tình trạng sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, như: người nghèo, người vô gia cư và người khuyết tật.

Đối với lĩnh vực Chính sách xã hội nói chung, các chương trình nghiên cứu cung cấp các đánh giá khách quan và có sự kiểm chứng khoa học về tiềm năng của các chương trình cải cách xã hội đã được xây dựng và triển khai trong thực tiễn.

Các lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá tập trung vào các chủ đề có liên quan đến tình trạng vô gia cư và các vấn đề chính sách về xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, tập trung vào việc phổ biến các khuyến nghị chính sách cho Chính phủ và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ công cần thiết cho cộng đồng.

Hàng năm, Trường tổ chức khoảng hơn 50 hội thảo, diễn đàn khoa học với hơn 2.000 người tham dự. Trường cũng công bố hơn 50 đề tài nghiên cứu về chính sách mỗi năm. Hiện nay, 95% học viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ CSC hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng liên quan đến các lĩnh vực, như: tư vấn, đào tạo, hoạch định và thực thi chính sách của Ca-na-đa¹□

Chú thích:

1. *Tư liệu tổng quan về Trường Chính sách công (Đại học Calgary, Ca-na-đa).* <https://spp.ucalgary.ca>, truy cập ngày 12/5/2022.

Tài liệu tham khảo:

1. *Cơ hội giành học bổng tại Đại học Calgary - Đại học Top 8 Ca-na-đa.* <https://giaoduc.net.vn>, ngày 07/9/2020.